



SEAFCO คอนเฟิร์มรายได้เข้าเป้า

■ ล้นสอยงานใหม่พันล. ■ ดันอัตรากำไรสูง 18%

นิรส์ คอนเน็คท์ – SEAFCO ไม่กังวลแม้ผลงานครึ่งปีแรกหดตัวแรง พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่เต็ม Backlog ที่มีอยู่อีกราว 2,100 ล้านบาท คาดในช่วงที่เหลือของปีนี้จะได้งานใหม่เข้ามาอีกราว 1,000 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมปี 63 ประคองไว้ให้ไม่ต่ำกว่าปีก่อนที่ทำได้ราว 3,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร. ณรงค์ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63 มั่นใจว่าจะกลับมาฟื้นตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่มีการชะลอตัวของทั้งรายได้และกำไรสุทธิโดยบริษัทจะยังให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้เป็นหลัก



ดร. ณรงค์
ทัศนนิพันธ์

และยังมั่นใจว่ารายได้รวมจะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะได้รับงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกหลายโครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทยังมีงานในมือ (Backlog) ที่รอรับรู้รายได้ได้อยู่ประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ รวมทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานเสาเข็ม และงานฐานรากคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทราบผลประมูลงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยมองว่าอาจจะมียางบางโครงการที่ถูกเลื่อนเปิดประมูลออกไปบ้างในปีี้ แต่จะไม่กระทบต่อธุรกิจของบริษัท และถือเป็นโอกาสที่บริษัทจะสามารถรับงานได้มากขึ้น

“รายได้รวมในช่วงไตรมาส 2/63 หายไปประมาณ 100 กว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/63 จึงทำให้กำไรของเราลดลงตามไปด้วยแต่จริงๆ แล้วอัตรากำไรขั้นต้นของเราก็กังอยู่ในระดับ 18% ซึ่งในภาวะโควิด-19 ก็ต้องยอมรับว่าการดำเนินงานมีความยากขึ้น แต่เรายังยืนยันว่ารายได้รวมในปี 63 จะทำไม่ต่ำกว่าปีก่อนที่ระดับ 3,000 ล้านบาทแน่นอน แต่คงไม่ถึง 3,300 ล้านบาทอย่างที่หวังไว้ ส่วนครึ่งปีหลังน่าจะงานใหม่เข้ามาอีกราว 1,000 ล้านบาท” นายณรงค์ กล่าว



ออกแคมเปญรับงาน Big Motor Sale 2020..... นายสงกรานต์ จันทร์คณากร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิงกสิกรไทย จำกัด เปิดตัวแคมเปญสำหรับสินเชื่รถใหม่ KLeasing BIG Bonus มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ออกรถใหม่ทุกยี่ห้อ ผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครสินเชื่รถ (รถใหม่) ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. – 4 ก.ย. 2563 และออกรถภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 ในช่วงงานมหกรรมยานยนต์ เพื่อขายวิถีใหม่ (BIG Motor Sale 2020) ณ ไบเทค บางนา และโซลูชั่นผู้แทนจำหน่ายรถทั่วประเทศ หรือสมัครสินเชื่รถออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน KLeasing on Mobile และ www.kasikornleasing.com



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

โทร. 02-6300-700



NAWARAT



PTTEP ผลงานฟื้นฟู-จ่อปิดดีลM&A

นิวส์ คอนเน็คท์-PTTEP มั่นใจผลประกอบการครึ่งปีหลังฟื้นตัวจากช่วงครึ่งปีแรก รับแรงหนุนจากการขยับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบเตรียมปิดดีลซื้อกิจการ 1 โครงการ พร้อมหวังได้ข้อสรุปเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณเดือน ก.ย.63 เล็งขายโครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์



พงศ์ธร
ทวีสิน

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังมั่นใจว่าจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกที่มีรายได้รวม 87,549 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ12,935 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก และในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจะไม่มีภาระตั้งโดยค่าของสินทรัพย์ ขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะสามารถปิดดีลซื้อกิจการ (M&A) แหล่งปิโตรเลียมเพิ่มอย่างน้อย 1 แหล่ง

ส่วนข้อตกลงการเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณกับบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเดิมนั้นในเร็วๆ นี้

จะมีการเจรจาข้อสรุปกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรอบที่3 คาดว่าจะได้ข้อสรุปเดือนก.ย. 63 ซึ่งเป็นข้อตกลงเข้าพื้นที่ระยะที่2 เช่น การติดตั้งแท่นหลุมผลิต การเจาะหลุมผลิตบนแท่นใหม่ และการเชื่อมต่อกับเข้ากับแท่นหลุมผลิต โดยทาง PTTEP ก็ได้เตรียมความพร้อมของแท่นไว้หมดแล้ว พร้อมทั้งจะเข้าพื้นที่เพื่อให้สามารถเตรียมการอย่างน้อย 3 ปี ก่อนสัญญาสัมปทานเดิมจะหมดลงในปี 65

ด้านนางชนมาศ ศาสสนันท์นันทน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน PTTEP กล่าวว่า

โครงการมาเรียนา ออยล์ แชนด์ ในประเทศแคนาดา จะมีการพิจารณาขายหรือไม่ต้องพิจารณาจากทิศทางราคาน้ำมัน ซึ่งหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 80-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบริษัทก็พร้อมที่จะลงทุนพัฒนาต่อไป แต่หากมีผู้สนใจต้องการเข้ามาลงทุนและให้ในราคาที่เหมาะสมบริษัทก็มองโอกาสในการขายโครงการที่ออกไปอย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทประเมินทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเฉลี่ยในระดับ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ERW ลดค่าใช้จ่ายพียงรายได้

นิวส์ คอนเน็คท์ - ERW ยอมรับธุรกิจปี 63 รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมเดินหน้าแผนลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อขอลดค่าเช่า หวังช่วยประคองรายได้ปี 63 ขณะที่บริษัทชะลอแผนลงทุนโครงการใหม่หวังเตรียมสภาพคล่องไว้รับมือความเสี่ยง



เพชร
ไกรนุกูล

นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW เปิดเผยว่า บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากหลายประเทศยังคงปิดการเดินทางเข้า-ออกได้ตามปกติ จึงยังไม่สามารถคาดการณ์รายได้รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นในทุกภาคส่วน เพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด รวมถึงเจรจากับเจ้าของที่ดิน

ทุกรายที่บริษัทได้เข้าพื้นที่เพื่อขอลดค่าเช่าและเลื่อนการจ่ายเงินออกไป ซึ่งบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้40-50% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนานั้น บริษัทยังคงเดินหน้าทุกโปรเจกต์ โดยปัจจุบันมี 5 โครงการแบ่งเป็นในประเทศ 3 โครงการ และประเทศฟิลิปปินส์ 2 โครงการ ซึ่งจะเป็นโครงการ HOP INN เป็นหลัก แต่ในส่วนโครงการ

ที่เป็นการลงทุนใหม่นั้น บริษัทได้ชะลอแผนการลงทุนเพื่อรักษากระแสเงินสดในมือ และรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ โดยปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดในมือจำนวน 1,500 ล้านบาท และมีวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน เข้ามาสนับสนุนอีกประมาณ 5,900 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าเพียงพอหากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

ทั้งนี้ บริษัทยังคงปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยกลับมามุ่งเน้นนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก พร้อมทั้งใช้โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งทยอยเปิดโรงแรมในเครือครบทั้งหมดเฉพาะในประเทศ เบื้องต้นประเมินว่าอัตราการเข้าพักของ HOP INN Thailand ในช่วงไตรมาส 4/63 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ



TMBขยายฐานลูกค้า“ออลล์ฟรี”

นิวส์ คอนเน็คท์ – TMB ยกระดับบัญชีออลล์ฟรี ช่วยให้คนไทยกว่า 2.9 ล้านบัญชีได้มีโอกาสเข้าถึงประกันอุบัติเหตุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงคงเงินไว้ในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไปทุกวัน เตรียมรุกแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล ชูแนวคิด “บัญชีเพื่อใช้ออลล์ฟรี ประกันฟรี ใครๆ ก็ทำได้” ตั้งเป้าให้คนไทยกว่า 1.5 ล้านคน ได้รับประกันความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ

นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนาบัญชีออลล์ฟรี ให้เป็นมากกว่าบัญชีเพื่อใช้เท่านั้น โดยเป็นบัญชีแรกที่มอบความคุ้มครองจากอุบัติเหตุฟรีให้แก่ลูกค้าทุกคนที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปี ทุกอาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายประกัน หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงคงเงินไว้ในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไปทุกวัน ก็ได้รับสิทธิฟรีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่จำกัดครั้ง และยังคุ้มครองชีวิตวงเงิน 20 เท่ากรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

ทั้งนี้หลังจากการเปิดตัวสิทธิประโยชน์ฟรีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ



กนกวรรณ
เพชรพิสิฐโชติ

เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา พบว่ามีลูกค้าสนใจเปิดบัญชีเพิ่ม หรือคงเงินในบัญชีไว้ตามขั้นต่ำ เพื่อรับความคุ้มครองแล้วกว่า 9 แสนราย ซึ่งสอดคล้องกับอินไซต์ของลูกค้าที่พิจารณาว่า ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ การคงเงินไว้ในบัญชีออลล์ฟรี 5,000 บาทขึ้นไปทุกวัน เพื่อรับฟรีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและปลอดภัยมากกว่า ซึ่งธนาคารมั่นใจว่าสิทธิประโยชน์ใหม่ด้านประกันคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นมาจะช่วยต่อย้ำ

ความเป็นผู้นำด้านบัญชีเพื่อใช้ของบัญชีออลล์ฟรี

นอกจากนี้ ธนาคารได้วางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาดดิจิทัล ผ่านแนวคิด “บัญชีออลล์ฟรีให้ประกันฟรีใครๆ ก็ทำได้” เพื่อเจาะกลุ่มไปยังลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่โดยในปี 63 ธนาคารตั้งเป้าให้คนไทยกว่า 1.5 ล้านคนได้รับประกันความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ รวมทั้งธนาคารได้ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่อีกกว่า 5 แสนบัญชีภายในปีนี้

ภาพข่าว



▶ LIT ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถิ ประธานกรรมการ และคุณสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บมจ.ลีสซ อิท (LIT) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติผ่านทุกวาระ และหาก SMEs ท่านใดสนใจสมัครสินเชื่อเพื่อลูกค้าภาครัฐ ท่านสามารถสมัครสินเชื่อด่วนได้ที่ www.leaseit.co.th หรือโทรเบอร์ 02-163-4255 และ 095-783-1595

▶ ตรวจความคืบหน้า “เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย”

จินดาภา จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย โครงการ High Rise สูง 29 ชั้น จำนวน 341 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท ใกล้แอร์พอร์ตลิงค์และทางด่วนรวมอินทรา-อาจนรงค์ โดยงานก่อสร้างภาพรวมเสร็จแล้วราว 70% คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564

